

**ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต  
และร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต**

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นายวีระพันธ์ ชูขม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พร้อมด้วย  
ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  
พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างองค์การ  
บริหารส่วนตำบลห้วยไร่ทุกคน ร่วมกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน  
การทุจริต และร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต โดยมี  
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต ปลุก  
จิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและ  
จริยธรรม และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการ  
ทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  
บริเวณโดมเอนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอ  
เมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

พร้อมนี้ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เป็น  
ประธานในการประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี  
วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิเสธการรับของขวัญ  
และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไม่ว่า  
จะก่อน ขณะ หรือหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยตระหนักถึงพิษภัยของ  
การทุจริต และสามารถคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์  
ส่วนรวมได้ เพื่อดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล



**วิธีการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น  
ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ**



**งานประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยไร่**

หากท่านได้รับปัญหาในการบริการ หรือไม่ได้รับความ  
สะดวกจากเจ้าหน้าที่

**โปรดแจ้ง.สายด่วน**

นายวีระพันธ์ ชูขม นายก อบต.ห้วยไร่ 085-4973995  
นายอภิดุล ทองวงษ์ ปลัด อบต.084-7159654  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  
ม.6 ต.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ  
โทรศัพท์/โทรสาร 045523918 / 045-989621

[www.huayrai.go.th](http://www.huayrai.go.th)

**“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน**



**เอกสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน**

**เดือน ก.พ. ๖๗ ถึง เดือน มี.ค. ๖๗**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่**



ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน  
ตำบลห้วยไร่ ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ  
เพื่อรับทราบรายงานการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีระพันธ์ ชูขม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เป็นประธานในการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อรับทราบรายงานการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ ร่วมพิจารณาโครงการของแต่ละหมู่บ้านที่ขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยไร่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวีระพันธ์ ชูขม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าคล่อมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย นอกจากนี้เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย มาจนถึงทุกวันนี้ ประธานในพิธีได้อ่านสาร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกองค์กร ร่วมพิธีในครั้งนี้

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ เกาะจิตร์ภูฏ  
อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัด  
อำนาจเจริญ

วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวีระพันธ์ ชูขม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ มอบหมายให้จำเอกสาธิต ธีระพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ เกาะจิตร์ภูฏ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗ ที่จังหวัดอำนาจเจริญได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น โดยมีหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกองค์กร ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

